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Frumvarp til laga um félagamerki

Það er alvarlegt athugunarefni hvort það sé ekki rétt að fylgja dönsku og 
norsku lögunum um skiptingu á hugtökum sbr. greinargerð með 1 .grein. Það er 
þörf á því í ýmsum samböndum að greina á milli garantimærker annars vegar og 
kollektivmærker hinsvegar m.a.hvað varðar reglur um notkun á merkjunum. 
Nákvæmni i þessu sambandi getur ekki skaðað og það sem meira er hugsanlega 
sparað óþarfa vinnu þ.m.t.dómsmál eftir atvikum.Öll óþarfa vinna getur 
auðvitað kostað ríkissjóð og eigendur réttinda peninga.

Eg legg til að þetta verði skoðað vel.

Eg get ekki íjallað um þetta meira í bili og tek fram að næsti 
stjómarfundur í Félagi Umboðsmanna Vörumerkja og Einkaleyfa verður ekki 
fyrr en 12.12.2002 en ítreka óskir um að stjómin fái betri tíma en hingað 
til til að skoða frumvörp.

Valborg Kjartansdóttir 
Siguijónsson & Thor ehf.


